



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
จากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการสอบ
คัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ
ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ และกำหนดให้มีการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ และการสอบภาค
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่ง
ประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
จากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ เลขที่
ตำแหน่ง ๕๐-๓-๐๔-๓๒๐๔-๐๐๒ ดังนี้

ลำดับ ที่	เลข ประจำตัว สอบ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งเดิม/ต้นสังกัดเดิม	ได้ คะแนน	ผลการ สอบคัดเลือก	สอบได้ ลำดับที่
๑	๐๐๑	นางสาวกนกอร นิพนธ์ภัณท์	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี	๗๗.๐๖	ผ่าน	๑

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จะขึ้นบัญชี
ผู้สอบคัดเลือกได้ ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกได้ โดยจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้
ลำดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งแล้ว บัญชีสำรอนี้ถือเป็นอันยกเลิก ทั้งนี้ จะรายงาน
ผลการสอบคัดเลือกดังกล่าวให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี พิจารณาเห็นชอบการบรรจุและ
แต่งตั้งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามลำดับ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติดังกล่าว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบุญฤทธิ์ โจษรคณฺสนธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย